

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v báo cáo tình hình quản lý
sử dụng tài sản công năm 2022

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

Thực hiện công văn số 3366/STC-GCS ngày 09/12/2022 của Sở Tài chính về việc rà soát chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. Ban Dân tộc báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công như sau:

1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022:

Ban Dân tộc tỉnh chấp hành đúng các quy định về tiêu chuẩn định mức, về trình tự, thủ tục mua sắm và xử lý tài sản công. Quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm tài sản đảm bảo đúng quy định; được phổ biến trong CBCC tại cơ quan và được bố trí kinh phí mua sắm trong định mức chi thường xuyên. Trên cơ sở định mức kinh phí được giao, Ban Dân tộc chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản và quản lý tài sản đảm bảo quy trình thủ tục theo quy định pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Dân tộc góp phần quản lý, sử dụng tài sản chặt chẽ, công khai minh bạch và không để lãnh phí, thất thoát tài sản.

Việc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo pháp luật về đấu giá tài sản. Trong năm 2022 đã thanh lý tài sản về xe ô tô, nhà công vụ và nhà xe đảm bảo thủ tục theo quy định hiện hành và nộp trả ngân sách số tiền thanh lý theo quy định.

Tuy nhiên việc bàn giao quản lý, khai thác sử dụng tài sản đối với công trình Bia di tích lịch sử Ban cán sự miền Tây Quảng Nam giữa Ban Dân tộc là chủ đầu tư về UBND huyện Nam Trà My quản lý, thực hiện còn chậm. Thực hiện hướng dẫn của Sở Tài chính và được sự thống nhất của UBND huyện Nam Trà My, Ban Dân tộc đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ bàn giao công trình Bia di tích lịch sử Ban cán sự miền Tây Quảng Nam cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Nam Trà My quản lý, khai thác, sử dụng tài sản theo Công văn số 1202/UBND-TCKH ngày 08/12/2022 của UBND huyện Nam Trà My.

2. Thực hiện các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.(có các biểu mẫu đính kèm Công văn này).

Vậy, Ban Dân tộc báo cáo Sở Tài chính xem xét tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG BAN